

Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia : Nọc Nạng

Tọa lạc tại ấp 4 xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu di tích lịch sử Nọc Nạng được Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch) công nhận là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia vào ngày 30/8/1991, được biết đến là nơi ghi dấu ấn lịch sử đầy máu và nước mắt, bởi cuộc đấu tranh kiên cường của đại gia đình nông dân Mười Chức năm 1928, gây tiếng vang lớn khắp vùng Giá Rai Bạc Liêu, tạo làn sóng dư luận mạnh mẽ lên án bọn địa chủ thực dân dã man, tàn bạo lúc bấy giờ.



Cổng vào di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia Nọc Nạng

Nọc Nạng, hai từ ấy đã trở thành địa danh là bởi xưa kia nơi đây nước ngập sâu, muốn làm nhà ở phải xóc nọc, trên đầu nọc có cái nạng làm giàn lót cây để nằm. Nhiều người qua lại thấy nhà bị hư, chỉ còn trơ trọi cây nọc cái nạng nên người dân địa phương gọi đây là xóm Nọc Nạng.



Cụm tượng tái diễn lại cuộc quyết chiến đẫm máu của gia đình nông dân Mười Chức năm 1928

Để ghi lại dấu ấn của sự kiện, chiến công quật khởi của nông dân Nọc Nạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng khu di tích lịch sử Nọc Nạng ngay tại nơi xảy ra cuộc chiến đẫm máu và nước mắt năm xưa, bao gồm nhiều hạng mục công trình như: sân phơi lúa và khu mộ ông bà Tám Luông (song thân ông Mười Chức) cùng các anh em ông, cách nhau khoảng 300m. Khu mộ ông bà Tám Luông được anh em ông Mười Chức đắp sau khi ông bà mất. Sau sự kiện Nọc Nạng, những người bị thảm sát được chôn rải rác gần đó. Đến năm 1963, tất cả các ngôi mộ đều được quy tập về chung một khu.

Năm 2008, nhân kỷ niệm 80 năm ngày xảy ra sự kiện đồng Nọc Nạng, huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai) đã tiến hành trùng tu, mở rộng khu di tích. Công trình được khánh thành ngày 16/02/2008. Khu di tích này có diện tích hơn 3Ha , gồm các hạng mục trùng tu, mở rộng: khu mộ gia đình Mười Chức, nhà trưng bày, cụm tượng tái hiện trận đánh giữa gia đình Mười Chức và bọn Tây cướp lúa... với tổng đầu tư trên 8 tỷ đồng.

Hàng năm, vào ngày 25 tháng giêng âm lịch, tại di tích Nọc Nạng tổ chức lễ hội kỷ niệm ngày xảy ra sự kiện Nọc Nạng, lễ hội “Dấu ấn Đồng Nọc Nạng” với nghi thức trang nghiêm, nhằm tưởng nhớ một thế hệ cha ông khí tiết kiên trung, đã anh dũng đứng lên bảo vệ hạt lúa, thửa ruộng cho vùng đất nông nghiệp Giá Rai ngày nay thêm màu mỡ, phát triển trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Lễ hội “Dấu ấn Đồng Nọc Nạng” hàng năm thu hút hàng trăm lượt khách tham quan, đến nơi đây vào dịp lễ hội như tìm về cội nguồn, thấp một nén hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân các bậc tiền nhân với tinh thần đấu tranh bất khuất trước khi có Đảng ra đời làm chấn động cả lục tỉnh Nam kỳ.

Ngoài ra khi đến với di tích lịch sử Nọc Nạng du khách sẽ được tham quan và nghe thuyết minh về sự tích nơi đây, hiểu sâu sắc về đồng Nọc Nạng đã thấm máu và nước mắt của người dân Nọc Nạng, cuộc quyết đấu sôi sục ấy đã biến mảnh đất này thành sự tích bi tráng như thế nào?. Những ngôi mộ được an táng nằm cạnh nhau, cỏ xanh không thể che khuất nỗi căm hờn mà người xưa còn ẩn khuất. Còn với những con người ngót gần thế kỷ nằm yên nghỉ tại vùng đất ấy, bao giờ cũng sống cùng quê hương, Nguyễn Văn Chúc người nông dân Mười Chúc đáng đứng kiên cường của ông sáng mãi cùng tên gọi đồng Nọc Nạng, Nguyễn Thị Trong người con gái Út Trong với tinh thần quả cảm của chị theo gió Nọc Nạng mà lan tỏa khắp miền đất Bạc Liêu này. Để cho lớp lớp thế hệ trẻ mai sau mãi tự hào khi kể về khúc ca bi tráng ngày nào, về những người con chất phát mà đầy nghĩa khí anh hùng của quê hương xứ sở.